

# CHÀO MỪNG NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM 27/3

## Sức bền - sức bật thể thao

Năm 2023 ghi dấu thể thao thành tích cao Thái Bình với 300 huy chương các loại ở đấu trường trong nước và quốc tế. Đặc biệt, có những giải đấu lần đầu tiên VĐV được thử sức nhưng đã mang về nhiều thành công cho thấy hiệu quả công tác đào tạo VĐV thể thao thành tích cao hiện nay. Để đạt được điều đó, một trong những nguyên nhân là việc tuyển chọn VĐV từ phong trào thể thao quần chúng luôn được chú trọng thực hiện bài bản. Sức bền của thể thao quần chúng đã tạo đà phát triển cho thể thao thành tích cao.

### KỶ 1: SỨC BỀN CỦA THỂ THAO QUẦN CHÚNG

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh duy trì khoảng 36% số người tập luyện thể thao thường xuyên, 26% gia đình thể thao. Phong trào tập luyện sôi nổi ở đa dạng các môn thể thao quần chúng đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để tài năng thể thao ở mọi lứa tuổi có cơ hội được phát hiện và bồi dưỡng nâng cao.

#### Ươm mầm tài năng

Có thành tích học tập tốt, nhiều năm liền là lớp phó phụ trách học tập, em Đào Nguyễn Tuấn Kiệt, thủ môn của đội bóng đá nhi đồng huyện Quỳnh Phụ cũng luôn hết mình với niềm đam mê thể thao. Thích đá bóng từ nhỏ nhưng từ năm học cuối cấp tiểu học này Kiệt mới được sự đồng ý của bố mẹ tham gia các đội tuyển bóng đá nhi đồng

của Trường THCS Quỳnh Hống và huyện Quỳnh Phụ. Theo chia sẻ từ mẹ em, việc dành nhiều thời gian cho thể thao giúp Kiệt giải tỏa căng thẳng sau những giờ học, đặc biệt ở năm cuối cấp tiểu học, áp lực học tập, thi cử nhiều hơn. Bên cạnh đó, tinh thần đồng đội, sự gắn kết, sẻ chia giữa các cá nhân trong tập thể đội bóng cũng rèn luyện cho những cầu thủ nhí được hiểu hơn về kỹ năng làm việc nhóm. Mẹ của Kiệt cho biết: Để được góp mặt trong đội bóng đá nhi đồng của huyện là cả chặng đường cố gắng bền bỉ của con và bố mẹ luôn trân trọng, khích lệ, cổ vũ để con có thêm ý chí quyết tâm nuôi dưỡng, theo đuổi niềm đam mê từ ngày còn thơ bé. Chắc chắn những trận đấu cùng nỗ lực hết mình trong tập thể một đội bóng sẽ là kỷ niệm rất đẹp của tuổi học trò mà con nhớ mãi.

Với em Cao Tú Linh, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình), dù ở lứa tuổi nhi đồng nhưng niềm đam mê bộ môn yoga đã giúp em trở thành một trong những học viên nhỏ tuổi nhất từ tin tham gia hoạt động đồng diễn cùng 1.200 học viên ở khắp các CLB yoga trên địa bàn tỉnh. Nhiều năm cùng mẹ tập luyện bộ môn này, Tú Linh cho biết: Em thích nhất là những bài tập thiền, tập thở vì khiến cho mình tĩnh tâm, nhập tâm vào những âm thanh thu giãn. Em mong muốn mọi người hãy tập yoga thường xuyên hơn vì điều này bổ ích cho sức khỏe.

Phong trào yoga quần chúng ngày càng lan tỏa từ những học viên xuất sắc ở lứa tuổi còn khá nhỏ nên dù không có đội tuyển thể thao thành tích cao ở bộ môn này, tỉnh Thái Bình vẫn ghi nhận nhiều thành công trong lần đầu tiên đăng cai giải vô địch

yoga quốc gia. Với những VĐV tiêu biểu được tuyển chọn từ phong trào quần chúng, đoàn Thái Bình xuất sắc xếp thứ nhì toàn đoàn với 15 huy chương các loại. Đây là tiền đề quan trọng, hứa hẹn sự phát triển của yoga nói riêng, các bộ môn thể thao quần chúng nói chung trong thời gian tới.

#### Phát triển bộ môn mới

Song song với các môn thể thao truyền thống đã có quá trình phát triển lâu dài ở các địa phương như điền kinh, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bơi... nhiều môn thể thao mới được du nhập cũng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Trong số đó phải kể đến bóng chuyền hơi. Không yêu cầu cao về tốc độ, thể lực, sức mạnh, ít gây chấn thương, luật chơi đơn giản, bóng chuyền hơi giúp giảm đau



Các giải đấu bóng bàn thường xuyên được tổ chức thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng ngày càng phát triển.

xương khớp, cải thiện trí nhớ, tinh thần thêm phấn chấn... Nhờ những lợi ích đó, các CLB bóng chuyền hơi nam, nữ ở nhiều độ tuổi, đặc biệt là trung, cao tuổi ngày càng thu hút đông thành viên. Chia sẻ về phong trào tập luyện, thi đấu bóng chuyền hơi tại địa phương mình, anh Bùi Văn Mạnh, CLB bóng chuyền hơi nam xã Bình Định (Kiến Xương) hào hứng cho biết: Với thể mạnh sẵn có về phong trào tập luyện bóng chuyền nên bà con trong xã rất thuận lợi tập luyện, thi đấu bóng chuyền hơi ngay khi bộ môn này được du nhập về địa phương. Để phong trào ngày thêm phát triển, đối với các giải đấu lớn vào dịp đầu xuân của xã, ban tổ chức cho phép các đội được thuê, mượn cầu thủ ngoài về thi đấu, giúp anh chị em ở địa phương được học hỏi, nâng cao trình độ, tầm hiểu biết vì thế cũng rộng hơn.

Chúng tôi tự hào vì phong trào tập luyện bóng chuyền hơi ngày càng sôi nổi; tất cả các buổi tối, 8/8 sân thể thao thôn đều hào hứng không khí tập luyện, nâng cao sức khỏe.

Còn tại xã Bình Thanh (Kiến Xương), nhắc tới phong trào dân vũ phát triển sôi nổi không thể không kể đến công lao gây dựng, góp công góp của phát triển phong trào của anh Bùi Văn Hải. Thời gian gần đây, anh cũng là người mạnh dạn đưa bộ môn shuffle dance đến với đồng bào chị em trong và ngoài xã. Đây là điệu nhảy đường phố với những bước đi nhịp nhàng, nhịp điệu tự do, tập trung vào sự mềm mại và nhanh nhẹn của đôi chân. Tại chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ văn hóa, thể thao do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại

huyện Kiến Xương, 30 thành viên CLB shuffle dance xã Bình Thanh đã tự tin biểu diễn, phổ biến bộ môn này. Anh Hải chia sẻ: Mong muốn của CLB là có thể góp phần lan tỏa phong trào tập luyện thể thao thường xuyên đối với tất cả mọi người để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và có được sức khỏe dẻo dai.

Từng ngày, những hạt nhân thể thao luôn có khát khao mang giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng cùng phong trào xã hội hóa hoạt động tập luyện, thi đấu ở khắp các bộ môn thể thao quần chúng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hiện, ươm mầm và bồi dưỡng tài năng. Từ đây, không chỉ sức khỏe của cộng đồng được nâng cao mà "sức chiến đấu" của thể thao thành tích cao càng thêm được bồi đắp.

(còn nữa)  
TÚ ANH

### CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC THANH NIÊN

## Chú trọng chất lượng, hiệu quả



Công trình "Con đường thanh niên" của Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình.

Với phương châm "Hiệu quả, cụ thể, phù hợp", các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã chủ động lựa chọn các công trình thanh niên gắn với những phần việc cụ thể, sát thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, bảo đảm chất lượng đã tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng.

#### Hòa nhịp hơi thở cuộc sống

Tuyển phố Lương Văn Sảng, thị trấn Tiên Hải (Tiên Hải) có chiều dài hơn 500m, đi qua một số cơ quan, trường học, khu dân cư và chợ. Nơi đây tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, va chạm, tai nạn giao thông. Trước thực tế này, Huyện đoàn Tiên Hải và Đoàn Thanh niên thị trấn Tiên Hải triển khai lắp đặt camera tại 5 điểm khu vực ngã ba, ngã tư, cổng trường, tổng kinh phí khoảng 30 triệu đồng. Bà Phạm Thị Đạt, thị trấn Tiên Hải cho biết: Người dân rất phấn khởi, có hệ thống camera này nếu xảy ra tai nạn giao thông hoặc trộm cắp cũng sẽ được nhanh chóng xác minh, làm rõ.

Theo chị Trần Thị Sen, Bí thư Huyện đoàn Tiên Hải: Các cấp bộ đoàn ở Tiên Hải đã thực hiện được 5 công trình camera an ninh. Các mắt camera kết nối với điện thoại của bí thư đoàn thanh niên các xã, thị trấn, bí thư chi đoàn nơi lắp đặt và công an địa phương. Từ đó, những vi phạm nhanh chóng được phát hiện, giúp lực lượng công an quản lý tốt địa bàn.

Góp phần vào công tác giảm nghèo, các cấp bộ đoàn đã vận

động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ xây mới nhiều nhà ở cho các hộ khó khăn, giúp họ "an cư lạc nghiệp", vươn lên trong cuộc sống. Gia đình bà Nguyễn Thị Đào, thôn Sơn Đông, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) là một trong những hộ được hỗ trợ kinh phí để xây nhà. Bà cho biết: Tôi là phụ nữ đơn thân, thuộc diện hộ nghèo, bản thân thường xuyên phải điều trị bệnh tại bệnh viện. Không có thu nhập nên mọi sinh hoạt tiêu biểu đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân như bê tông hóa đường giao thông nông thôn; thấp sáng đường quê; xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi; khám bệnh, cấp thuốc cho người nghèo; gắn biển mã QR tại công trình thanh niên truyền về di tích lịch sử văn hóa; hàng cây thanh niên; tủ sách thiếu nhi; tiếp bước em đến trường... Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Các công trình, phần việc thanh niên hiện nay đang được thực hiện theo 3 yêu cầu: được việc, được người, được tổ chức.

Ngoài các công trình trên, nhiều công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân như bê tông hóa đường giao thông nông thôn; thấp sáng đường quê; xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi; khám bệnh, cấp thuốc cho người nghèo; gắn biển mã QR tại công trình thanh niên truyền về di tích lịch sử văn hóa; hàng cây thanh niên; tủ sách thiếu nhi; tiếp bước em đến trường... Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Các công trình, phần việc thanh niên hiện nay đang được thực hiện theo 3 yêu cầu: được việc, được người, được tổ chức.

Vì vậy, mỗi công trình thanh niên đã giải quyết được những khâu yếu, việc khó, thiết thực trong đời sống, lao động sản xuất, đóng góp chung vào sự phát triển của cộng đồng.

#### Phát huy tính chủ động của đoàn

Hiện nay, ngân sách dành cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi vẫn còn khiêm tốn, vì vậy, để thực hiện được những công trình, phần việc thanh niên đối với các cấp bộ đoàn, nhất là ở cơ sở là việc khó khăn. Thời gian qua, để thực hiện những công trình, phần việc thanh niên, hầu hết các cấp bộ đoàn đều vận động nguồn xã hội hóa. Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Phụ cho rằng: Để có thể vận động nguồn lực, các cấp bộ đoàn cần lựa chọn được những công trình, phần việc thiết thực. Muốn vậy, không có cách nào khác là phải đi cơ sở, lắng nghe đoàn viên, thanh niên, người dân nói về nguyện vọng của họ. Từ những nhu cầu thiết thực ấy, tổ chức đoàn sẽ cần nhắc, lựa chọn công trình, phần việc thiết thực nhất để tham mưu cấp ủy, chính quyền. Khi có sự đồng ý của cấp ủy, chính quyền, cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng tình ủng hộ, khi đó kinh phí không còn là vấn đề khó khăn.

Một trong những dấu ấn của tuổi trẻ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là đã đang hóa chương trình tình nguyện

vi an sinh xã hội, cải cách hành chính, sáng tạo trẻ. Anh Phạm Xuân Thủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết: Thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã đăng ký thực hiện được nhiều công trình, phần việc thanh niên, bảo đảm yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, các cấp bộ đoàn còn có thể thực hiện được nhiều hơn những công trình, phần việc thanh niên, nhất là tổ chức đoàn tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Để tăng số lượng cũng như chất lượng công trình, phần việc thanh niên, các cấp bộ đoàn cần mạnh dạn đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Khi những công trình, phần việc thanh niên gắn với lợi ích của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sẽ được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện thực hiện. Đồng thời, tổ chức đoàn ở nơi đó cũng để đăng vận động đoàn viên, thanh niên tham gia.

Hiện tại, các cấp bộ đoàn đang đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thanh niên bảo đảm chú trọng "3 liên kết": liên kết lực lượng - liên kết địa bàn - liên kết cộng đồng. "3 liên kết" nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ông Phạm Văn Tuấn, thôn Ngọc Chi, xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) cho biết: Công trình thanh niên "Thấp sáng đường quê" tại thôn Ngọc Chi do Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Quỳnh Phụ, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh (nay là Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh), Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình hỗ trợ kinh phí. Đoàn thanh niên các đơn vị liên kết với nhau không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết mà còn thêm nguồn lực hỗ trợ cho địa phương.

Hầu hết công trình, phần việc thanh niên của các cấp bộ đoàn đăng ký thực hiện đều phù hợp với khả năng, bám sát chủ đề năm, định hướng của tổ chức đoàn cấp trên, cấp ủy cùng cấp và nhất là yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Qua những giá trị hiện hữu của công trình, phần việc thanh niên, cấp ủy, chính quyền và xã hội mới đánh giá đúng những đóng góp của đoàn thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

XUÂN PHƯƠNG

### CÔNG ĐOÀN HUYỆN THÁI THỤY

## Chăm lo cho nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động

Những năm qua, công tác chăm lo cho nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) luôn được các cấp công đoàn huyện Thái Thụy quan tâm. Qua đó giúp nữ đoàn viên, CNVCLĐ không ngừng phấn đấu, nỗ lực trong công việc, thêm tin yêu, gắn bó với tổ chức công đoàn.

Làm việc tại Công ty TNHH Kỹ thuật hoạt hình First Union Việt Nam, cụm công nghiệp Thụy Sơn (Thái Thụy) đã 3 năm, chị Bùi Thị Huyền luôn yên tâm bởi mọi quyền lợi luôn được Công đoàn và ban lãnh đạo Công ty bảo đảm. Chị Huyền chia sẻ: Công đoàn và ban lãnh đạo Công ty luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ đang mang thai như tôi. Khi mang thai 25 tuần, tôi được về sớm, chỉ làm 7 tiếng/ngày, được ưu tiên ăn bữa phụ giữa giờ, chỗ làm việc cũng luôn thoải mái. Nếu bị ốm nghén, Công ty sẽ tạo điều kiện để thời gian nghỉ giữa giờ lâu hơn, thu nhập cũng ổn định.

Anh Phạm Thế Trung, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Kỹ thuật hoạt hình First Union Việt Nam cho biết: Công ty hiện có hơn 3.000 lao động, trong đó hơn 2.000 lao động nữ. Những năm qua, ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho lao động nữ như: Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực lao động, bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình; thăm hỏi, tặng quà nữ đoàn viên thể thao, văn hóa văn nghệ vào dịp 8/3, 20/10; tuyên dương nữ đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc... 100% công nhân lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, được tạo điều kiện nâng cao tay nghề

Đề thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ, thời gian qua, các cấp công đoàn huyện Thái Thụy thường xuyên nắm bắt tâm



Cán bộ công đoàn thăm hỏi, động viên lao động nữ Công ty TNHH Kỹ thuật hoạt hình First Union, cụm công nghiệp Thụy Sơn (Thái Thụy).

tu, nguyện vọng của nữ đoàn viên, CNVCLĐ; tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách liên quan đến nữ đoàn viên, CNVCLĐ. Phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; đề xuất đưa các điều khoản có lợi hơn so với quy định của pháp luật vào thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức tặng quà, thi nấu ăn, cắm hoa, thể thao, văn nghệ... cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với nữ đoàn viên, CNVCLĐ. Đặc biệt, việc chăm sóc sức khỏe cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ luôn được các cấp công đoàn chú trọng. Chị Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giấy dếp Thái Thụy cho biết: Hàng năm, tôi đều được Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn Công ty tạo điều kiện để được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí. Đây là hoạt động rất bổ ích, giúp chúng tôi phát hiện sớm những bệnh lý nguy hiểm, có các biện pháp phòng tránh và điều trị bệnh kịp thời.

Sự quan tâm, chăm lo kịp thời của các cấp công đoàn huyện Thái Thụy đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, CNVCLĐ nói chung, nữ đoàn

viên nói riêng, góp phần tạo động lực để đoàn viên, CNVCLĐ hàng hái thi đua lao động sản xuất. Bà Đỗ Thị Xuyên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy cho biết: Số lượng nữ đoàn viên, CNVCLĐ do Liên đoàn Lao động huyện quản lý chiếm gần 70%. Để tiếp tục chăm lo tốt hơn cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ đoàn viên, CNVCLĐ, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp. Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ, nhất là chế độ thai sản, khám sức khỏe định kỳ. Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ nữ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Duy trì các hoạt động tặng quà, chăm sóc con em của nữ đoàn viên, CNVCLĐ. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, nói chuyện chuyên đề để nâng cao kỹ năng cho cán bộ làm công tác nữ công cộng đồng các cơ sở.

THU HOAI